



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๔๗๗

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเอวาลักษณ์ หิมพะนิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๓๘

ฉบับที่ ๑๗๔ ปีที่ ๓๑
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

กทพ. ชี้แจง

- ❖ กทพ.เร่งค้นหากลุ่ม ๖๐๘ เข้ารับวัคซีนโควิด 19 เน้นย้ำมาตรการสาธารณสุข หลังปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
- ❖ กทพ.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงถึง ๒๖ ก.ย.นี้
- ❖ กทพ.เร่งค้นหากลุ่ม ๖๐๘ เข้ารับวัคซีนโควิด 19 เน้นย้ำมาตรการสาธารณสุขหลังปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทพ. กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แนะนำกลุ่ม ๖๐๘ เข้ารับวัคซีนโควิด 19 เข้มกระตุ้น ส่วนสถานประกอบการขอให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขององค์กร (Covid-19 Free Setting) ภายหลังปรับลดระดับให้โรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในวันที่ ๑ ต.ค.๖๕ ว่า ภายหลังการปรับลดระดับให้โรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง คาดการณ์ว่าโควิด 19 จะมีลักษณะการเกิดโรคคล้ายกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจะพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี แต่อาจมีการระบาดบางช่วงเวลา โดยการป่วยที่รุนแรงถึงเสียชีวิต ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคร่วม (กลุ่ม ๖๐๘) ที่รับวัคซีนไม่ครบ อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับโควิด 19 อย่างปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ หากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิการรักษาที่มีอยู่
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ส่งเสริมความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งผู้ประกอบการ พนักงานและสถานบันเทิงที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากและเป็นสถานที่ปิด โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) คือ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยของพนักงาน และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ซึ่งสถานประกอบการที่มีผู้ให้บริการเป็นจำนวนมาก ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดเชื้อโรคตามจุดสัมผัสต่าง ๆ โดยเฉพาะการตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในร้านหลังการใช้งาน ควรเปิดประตูหน้าต่างให้โล่งระบายอากาศ ส่วนพนักงานภายในร้าน ควรประเมินความเสี่ยงของตนเองและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK แม้ไม่มีอาการป่วย แต่ไปสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด ขอให้ตรวจก่อนกลับไปทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขลักษณะส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่อง

นายสุขสันต์ ...

นายสุชสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำนักการแพทย์ ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนเร่งค้นหา สร้างความเข้าใจ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่กลุ่ม ๖๐๘ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาล (รพ.) หรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ ผ่าน รพ.ในสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคลินิกผู้สูงอายุครบวงจร และชมรมผู้สูงอายุ พร้อมส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่ ลงชุมชนในพื้นที่ใกล้ รพ.เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่กลุ่มผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมายังจุดบริการวัคซีน และกลุ่ม ผู้ป่วยติดเตียง นอกจากนี้ ยังได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อป้องกันตนเอง และผู้อื่น รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมให้บริการ Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) ทุกวันไม่เว้นวันหยุด สามารถดูรายละเอียดการให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ทั้ง ๑๑ รพ.กทม. ได้ที่ <https://shorturl.asia/Qs5EL> พร้อมจัดเตรียมหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ลงพื้นที่ ให้บริการเชิงรุกในผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่สามารถมารับบริการที่สถานพยาบาลได้ โดยสามารถนัดหมายฉีดวัคซีน ถึงบ้าน สำหรับกลุ่ม ๖๐๘ ที่มารับบริการใน รพ. ให้ตรวจคัดกรองประวัติ หากควรได้รับวัคซีนแนะนำให้ฉีดวัคซีนในคราวเดียวเลย

สำหรับสถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ๒Plus (TSC ๒+) และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับ การปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยมีสำนักงานเขตเป็นผู้ประเมิน เพื่อพิจารณาอนุญาตและตรวจกำกับ ติดตามสถานประกอบการ

นายศุภกฤต บุญซันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า แม้จะมีการปรับลดระดับให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และในอนาคตอาจเปลี่ยนเป็นโรคประจำถิ่น ชุดตรวจบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันอย่างเคร่งครัด ซึ่งผ่อนปรนโดยแต่ละแห่งอาจไม่ต้อง ผ่านมาตรฐาน Thai Stop COVID ๒Plus และต้องยื่นขออนุญาตกับสำนักงานเขตแล้วก็ตาม แต่ยังคงขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ สภาพแวดล้อมของ สถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท ปลอดโปร่ง มีความปลอดภัยของพนักงาน โดยต้องตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอ หากสถานประกอบการใด ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ให้ความร่วมมือในมาตรการดังกล่าวและเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 อาจจำเป็นต้องมีคำสั่งให้ปิดกิจการไว้ก่อน จนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้

* * * * *

❖ กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงถึง ๒๖ ก.ย.นี้

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวกรณีกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ออกประกาศระบุน้ำที่ ๒๒ - ๒๖ ก.ย.๖๕ ระหว่างเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง อาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ระมัดระวังและติดตามระดับน้ำขึ้นสูงว่า สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง และกู้ภัยประจำจุดเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังและรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๖ ก.ย.๖๕ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมถุงยังชีพ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ระดับน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ ได้อย่างทันทั่วถึง ส่วนการฟื้นฟูเยียวยาสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหลังจากอุทกภัยสิ้นสุดแล้ว จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบ กทม.ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

นายวสันต์ บุญหมื่นไวย ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวว่า ในพื้นที่เขตพระนคร มีจุดเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งที่ต้องเสริมกระสอบทราย ๓ จุด คือ ท่าเรือเทเวศร์ ชุมชนท่าวัง และชุมชนท่าเตียน ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวเป็นประจำ หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมสามารถช่วยเหลือประชาชนอย่างทันทั่วถึง ขณะเดียวกันได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านไลน์กลุ่มสำนักงานเขต-ระบายน้ำ ซึ่งศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ อาทิ เครื่องสูบน้ำ กระสอบทราย และไม้กระดานไว้รองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ จะเริ่มรายงานระดับน้ำเจ้าพระยาผ่านเพจบุ๊กสำนักงานเขตพระนคร วันละ ๓ เวลา ดังนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๐๐ น. นอกจากนี้ สำนักงานเขตฯ ยังมีช่องทางประสานกับประชาชนผ่านฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดูแลชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดูแลสถานประกอบการ ฝ่ายโยธาดูแลงานก่อสร้าง รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ ทหาร ตำรวจ เพื่อประสานความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

นายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. กล่าวว่า เขตดุสิต มีพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งที่ต้องเสริมกระสอบทราย ๗ จุด คือ ท่าเรือวัดราชาฯ ชุมชนราชผาติ์บิฑิมร่วมใจ ชุมชนมิตรคามบ้านญวน ซอยสามเสน ๒๑ ท่าเขียวไขงา ชุมชนสีคาม วัดแก้วฟ้าจุฬามณี สำนักงานเขตฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ อาทิ เครื่องสูบน้ำ กระสอบทรายและไม้กระดาน ขณะเดียวกันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๐ นิ้ว ๑ เครื่อง เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๖ นิ้ว ๑ เครื่อง รวม ๒ เครื่อง บริเวณวัดคอนเซ็ปชันแห่งพระแม่เจ้า รวมถึงสร้างสะพานไม้บริเวณชุมชนราชผาติ์บิฑิมร่วมใจ โดยสำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวเป็นประจำ

นางสาวอาทิตย์ยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำจากช่องทางต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะตารางน้ำขึ้นน้ำลงจากกองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ และเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ กทม. <https://dds.bangkok.go.th> เป็นประจำ พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากช่องทางของหน่วยงานภาครัฐ หรือสื่อต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ขณะเดียวกันได้ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาจากน้ำทะเลหนุนสูง โดยจัดเรียงกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่ประจำจุด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวหินล่อ) ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยและความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ สำนักงานเขตฯ ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขต เรื่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากน้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๖ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. โดยในท้ายประกาศฯ ได้แจ้งช่องทางการรับแจ้งเหตุเดือดร้อนและการขอรับความช่วยเหลือจากประชาชนถึงหน่วยงานที่สายด่วน ๑๕๕๕ และที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๔ ๓๔๖๐ ตลอด ๒๔ ชม. ตลอดจนรายงานสถานการณ์ฝน น้ำท่วมขังถนนสายหลัก สายรอง และจุดเฝ้าระวังในพื้นที่ร่วมกับ ๕๐ สำนักงานเขต และสำนักการระบายน้ำ กทม.ในแต่ละช่วงเวลาเป็นประจำทุกวัน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักการประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร